



ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๑ เครื่อง

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์จะเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๑ เครื่อง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่าพัสดุที่ประกาศสอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ  
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่ได้เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน  
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน  
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๖. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๗. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ผลิต หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือ  
รับรองการเป็นผู้จำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือนำเข้าเครื่องถ่ายเอกสารจากบริษัทผู้ผลิต หรือเป็นสาขา  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่าย หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ หรือผู้เสนอราคาในครั้งนี้จะต้อง  
ได้รับการแต่งตั้งจากสาขาในประเทศไทยให้เป็นผู้แทนจำหน่ายหรือให้เช่าผลิตภัณฑ์ในการประกาศสอบราคา  
ในครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕  
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานการคลังและ  
งบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ และกำหนดเปิด  
ซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

/ณ กลุ่มงาน...

ณ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานการคลังและงบประมาณ  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่...๒...เดือน  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่...๑๕...เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
๐ ๒๒๔๔ ๒๐๔๐ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภา  
ผู้แทนราษฎรที่ [www.parliament.go.th](http://www.parliament.go.th) โดยตรง หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

ทั้งนี้ ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาติดต่อรับเอกสารสอบราคา สำเนาหนังสือ  
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาใบ ภพ.๒๐ หรือกรณีมอบอำนาจดำเนิน  
การแทนให้นำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมายื่น  
ในวันรับเอกสารสอบราคา อย่างละ ๑ ฉบับ ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร